

ปี 2030 วาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.ศัญญาณี หิรัญสาส์



เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เกิดขึ้นในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรุงริโอเดจาเนโรในปีพ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป้าหมายที่เป็นสากลซึ่งสอดคล้องกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันของเรา ซึ่ง SDGs ทั้ง 17 นั้นได้รับการพัฒนาต่อยอดจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ซึ่งมีวาระถึงปี 2015 เท่านั้น



การจัดความยากจนในทุกรูปแบบ และมีติ เป็นความท้าทายระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นความต้องการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกจะต้องทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกันหากต้องการมองเห็นความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วน (Partnership) จะเป็นสิ่งที่จะช่วยรับประกันว่า จะไม่มีใครที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อและเป้าหมาย 169 ข้อ (โปรดติดตามในบทความฉบับต่อไป ที่ได้ทำการลงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้) ที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นเป้าหมายร่วมกันของคนทั้งโลกแสดงให้เห็นถึงระดับความทะเยอทะยานของวาระสากลใหม่นี้ ในการกระตุ้นการดำเนินการในช่วงปี 2015 - 2030 หัวข้อทำงานสำคัญสำหรับมนุษยชาติและโลกได้ถูกกำหนดร่วมกัน ดังนี้



People : มนุษย์

มุ่งมั่นที่จะยุติความยากจนและความอดอยากในทุกรูปแบบและมีติ เพื่อให้มั่นใจว่ามนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุถึงศักยภาพให้สมศักดิ์ศรีและความเสมอภาคในสภาพแวดล้อมที่ดี

Planet : โลก

มุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกจากความเสื่อมโทรม รวมถึงการสร้างการบริโภค และการผลิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบัน และอนาคตได้



Prosperity : ความมั่งคั่ง

มุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่ามนุษย์ทุกคนสามารถมีชีวิตที่รุ่งเรือง สมบูรณ์คืบหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ



Peace : ความสงบ

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสังคมที่สันติและสงบเรียบร้อย ปราศจากความกลัว และความรุนแรง ไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่มีสันติภาพและไม่มีสันติภาพโดยไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน



Partnership : หุ้นส่วน

มุ่งมั่นที่จะดำเนินการผ่านความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักจิตวิญญาณของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลก ให้ความสำคัญไปที่ความต้องการของคนยากจน และผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจากทุกประเทศทั่วโลก



“ การเชื่อมต่อและลักษณะที่ร่วมกันของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ของวาระใหม่จะได้รับการยอมรับ ถ้าทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายที่มีร่วมกันแล้ว การแก้ปัญหา ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็จะสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ”